



# ร่วมกันคิดถึงโลกในอนาคตของเรา

## Thoughts about Tomorrow's Earth

ในป่ามีต้นไม้และสัตว์หลายชนิดอาศัยอยู่ รวมถึงสิ่งมีชีวิตอีกมากมายในแม่น้ำและในทะเล เรามีพืชที่ปลูกในดินและใช้น้ำที่ไหลมาจากแม่น้ำโดยเกษตรกรเป็นผู้ปลูก สัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่าและแม่น้ำกินพืชและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เพื่อการเจริญเติบโตเช่นกัน ซึ่งหมายความว่าในโลกนี้ มนุษย์เรายู่คู่กับธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ มากมาย



เมื่อแม่น้ำแห้งแล้ง มนุษย์จะไม่มีน้ำใช้ รวมถึงพืชที่อยู่รอบแม่น้ำแห้งและเฉาตาย เมื่อน้ำในแม่น้ำสกปรก สิ่งมีชีวิตจะไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ เพราะน้ำที่มีสารปนเปื้อนจากฟาร์ม โรงงานและบ้านเรือนไหลลงสู่แม่น้ำและทะเล นอกจากนี้บางพื้นที่ที่มีการใช้น้ำมากเกินไป ทำให้พื้นที่อื่นๆ มีน้ำใช้ไม่เพียงพอ



บางคนอาจคิดว่า "โลกของเรามีน้ำเพียงพอเพราะฝนตก ดังนั้นเราจึงไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องการขาดแคลนน้ำ" แต่ในความเป็นจริง น้ำส่วนใหญ่บนโลกนี้คือน้ำทะเล ซึ่งเราไม่สามารถใช้ได้ และเรายังต้องแบ่งปันน้ำจืดกับสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ บนโลกใบนี้ ถ้ามนุษย์ใช้หรือดื่มน้ำสกปรก พวกเขาจะป่วย ส่วนพืชและสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ จะไม่สามารถอยู่รอดได้ในน้ำสกปรกหรือขาดน้ำ ดังนั้นเราควรคิดถึงสิ่งที่เราสามารถทำได้เพื่อปกป้องทรัพยากรน้ำ เพื่อการอยู่รอดของทุกชีวิต?

สิ่งแรกที่เราสามารถทำได้คือการลดการใช้น้ำ ทุกวันนี้ เราใช้น้ำเพื่อทำกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่นการทำความสะอาดบ้านและอาบน้ำ เราต้องไม่ใช้น้ำอย่างสิ้นเปลือง โดยการไม่เปิดน้ำทิ้งขณะล้างมือ อาบน้ำหรือซักผ้าและร่วมกันรักษาความสะอาดของน้ำ ยกตัวอย่างเช่นเมื่อมีเสื้อผ้าสำหรับซักจำนวนน้อย เราสามารถซักด้วยมือและใช้ผงซักฟอกปริมาณน้อยแทนการใช้เครื่องซักผ้า และเก็บขยะเมื่อพบเห็นในแม่น้ำหรือทะเล สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการดูแลรักษาแหล่งน้ำของเรา ขอให้ตระหนักว่าแหล่งน้ำจืดมีจำนวนจำกัด และเราหวังว่าเด็กๆ จะคิดถึงสิ่งที่สามารถทำได้เพื่ออนาคตและเริ่มลงมือทำ



ต้นไม้จำนวนมากถูกโค่น จากที่เคยเป็นป่าอุดมสมบูรณ์ ได้ถูกโค่นลงเพื่อให้มีพื้นที่สำหรับการเพาะปลูกและทำการเกษตร และต้นไม้เหล่านั้นได้ถูกตัดมาเพื่อใช้เป็นฟืน เมื่อป่าหายไป แม่น้ำและดินก็แห้งแล้งดังนั้นสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่ได้เคยอาศัยอยู่ที่นั่น ทั้งมนุษย์และสัตว์ไม่สามารถอาศัยอยู่ได้อีกต่อไป ต้นไม้กำลังถูกทำลายอย่างมาก โดยเฉพาะในป่าฝนเขตร้อน มีรายงานระบุว่า พืชและสัตว์กว่า 100 ชนิดจะสูญพันธุ์ในทุกๆ วัน



สิ่งแรกที่เราสามารถทำได้คือการปลูกต้นไม้ แต่เราไม่สามารถปลูกต้นไม้ได้ทุกที่ เราต้องปลูกต้นไม้ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมนั้นๆ โดยการคิดถึงสภาพอากาศและสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ต่อไป สิ่งที่เราต้องทำคือเผ่าดูต้นไม้เติบโต ต้นไม้หากขาดการดูแลจะทำให้ไม่เจริญงอกงาม ดังนั้นหลังจากปลูกต้นไม้แล้วเราควรหมั่นดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าต้นไม้เติบโตได้ดี สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการสร้างสภาพแวดล้อมให้กับต้นไม้ และดูแลสถานที่ที่ปลูกต้นไม้และธรรมชาติที่เรามีอยู่แล้ว เราหวังว่าเด็ก ๆ จะคิดถึงสิ่งที่สามารถทำได้เพื่ออนาคตและเริ่มลงมือทำ



เด็ก ๆ คิดว่าโลกอนาคตของจะเป็นอย่างไร? โลกของวันพรุ่งนี้ เป็นไปได้มากมายตามที่เรจินตนาการ ถ้าเด็ก ๆ คิดถึงสิ่งที่เราสามารถทำได้และเริ่มลงมือทำ เด็ก ๆ จะสามารถสร้างวันพรุ่งนี้ ตามที่จินตนาการไว้และอย่าลืม จินตนาการถึงโลกในอนาคตที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติ